

# Paano Pinarangalan ng Islam ang Babae?

Ang Islam ay nagbigay karangalan sa babae sa pamamagitan ng pag-aalis ng kasalanan ni Adan sa kanya, na taliwas sa ibang pananampalataya.

Sa Islam, pinatawad ng Allah si Adan at itinuro sa atin kung paano bumalik sa Kanya sa tuwing tayo ay nagkakamali. Sinabi ng Allah:

"At si Adan ay tumanggap ng mga salita mula sa kanyang Panginoon, at tinanggap Niya ang kanyang pagsisisi. Katotohanan, Siya ay ang Palatanggap ng pagsisisi, ang Maawain." [213] (Surah Al-Baqarah, 2:37)

Si Maria, ang ina ni Hesus (alayhis-salam), ang tanging babae na nabanggit sa pangalan sa Quran.

Naglalaro ng malaking papel ang mga kababaihan sa maraming kwento na binanggit sa Qur'an, tulad ni Reyna Balqis ng Sheba at ang kanyang kwento kay Propeta Solomon na nagwakas sa kanyang pagyakap sa Islam. Ayon sa Qur'an: "Katotohanang nakatagpo ako ng isang babae na namumuno sa kanila, at siya ay binigyan ng lahat ng bagay at siya ay mayroong dakilang trono." [214] (An-Naml: 23).

Ipinapakita sa atin ng kasaysayan ng Islam na si Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan) ay kumunsulta sa mga kababaihan at tinanggap ang kanilang mga opinyon sa maraming pagkakataon. Pinayagan din niya ang mga kababaihan na dumalo sa mga moske tulad ng mga kalalakihan basta't sila ay nakasuot ng naaangkop na damit, bagaman ang kanilang pagdarasal sa bahay ay mas mainam. Ang mga kababaihan ay lumalahok din sa mga digmaan at tumutulong sa mga gawaing pangmedikal. Lumalahok din sila sa mga transaksiyong pangkomersyo at nakikipagkumpitensya sa mga larangan ng edukasyon at kaalaman.

Ang Islam ay nagpaunlad ng kalagayan ng mga kababaihan kumpara sa mga sinaunang kulturang Arabo, kung saan ipinagbawal nito ang paglibing ng buhay sa mga babae at binigyan ang kababaihan ng kanilang sariling pagkakakilanlan. Inayos din ng Islam ang mga kontrata sa pag-aasawa, binigyan ng karapatan ang kababaihan sa dote, iningatan ang kanilang karapatan sa mana, at karapatan sa pagmamay-ari at pamamahala ng kanilang mga ari-arian.

Sinabi ni Propeta Muhammad (sumakanya nawa ang kapayapaan): "Ang pinakaganap na mga mananampalataya sa pananampalataya ay ang may pinakamabuting ugali, at ang pinakamabuti sa inyo ay ang pinakamabuti sa kanilang mga asawa." [215] (Isinalaysay ni At-Tirmidhi).

"Katotohanang ang mga Muslim na lalaki at Muslim na babae, ang mga mananampalataya na lalaki at babae, ang mga matimtiman na lalaki at babae, ang mga makatotohanan na lalaki at babae, ang mga matyaga na lalaki at babae, ang mga mapagpakumbaba na lalaki at babae, ang mga mapagbigay na lalaki at babae, ang mga nag-aayuno na lalaki at babae, ang mga nag-iingat ng kanilang mga ari at ang mga babaeng nag-iingat ng kanilang mga ari, ang mga lalaki at babae na palaging nag-aalala sa Allah, para sa kanila ay inihanda ng Allah ang kapatawaran at isang dakilang gantimpala." [216] (Al-Ahzab: 35).

"Kayong mga naniniwala, hindi pinahihintulutan para sa inyo na manahin ang mga babae laban sa kanilang kalooban, ni huwag ninyo silang pahirapan upang kunin ang ilan sa ibinigay ninyo sa kanila, maliban kung sila ay gumawa ng maliwanag na kahalayan. Makitungo sa kanila nang may kagandahang loob. At kung kinamuhian ninyo sila, maaaring kinamuhian ninyo ang isang bagay at inilagay ng Allah dito ang maraming kabutihan." [217] (An-Nisa: 19).

"O mga tao, pangambahan ninyo ang inyong Panginoon na lumikha sa inyo mula sa isang kaluluwa at mula rito ay nilikha Niya ang asawa nito at mula sa dalawa ay pinalaganap ang maraming lalaki at babae. Pangambahan ninyo ang Allah na sa Kanya kayo nag-aangkin at ang mga kaugnayan sa dugo. Katotohanang ang Allah ay Palaging Nagmamasid sa inyo." [218] (An-Nisa: 1).

"Sinumang gumawa ng mabuti, maging lalaki o babae, at siya ay isang mananampalataya, katiyakang bibigyan namin siya ng isang mabuting buhay at katiyakang gagantimpalaan sila ng mas mabuti kaysa sa kanilang mga nagawa." [219] (An-Nahl: 97).

"Sila ay damit para sa inyo at kayo ay damit para sa kanila." [220] (Al-Baqarah: 187).

"At kabilang sa Kanyang mga tanda ay nilikha Niya kayo mula sa inyong mga sarili upang magkaroon kayo ng kapanatagan sa kanila, at inilagay Niya sa pagitan ninyo ang pagmamahalan at awa. Katotohanang narito ang mga tanda para sa mga taong

nag-iisip." [221] (Ar-Rum: 21).

At tinatanong ka nila tungkol sa mga kababaihan. Sabihin mo, "Ang Allah ay nagbibigay ng patnubay tungkol sa kanila, at kung ano ang binabasa sa inyo sa Aklat tungkol sa mga babaeng ulila na hindi ninyo binibigyan ng kanilang nararapat at nais ninyong pakasalan sila, at tungkol sa mga batang mahihina. At kayo ay magtaguyod ng katarungan para sa mga ulila. At anuman ang inyong gawin na mabuti, ang Allah ay laging nakakaalam nito. At kung ang isang babae ay nangangamba ng pag-aalsa o pag-iwas mula sa kanyang asawa, walang kasalanan sa kanila na ayusin ang mga bagay sa pagitan nila nang maayos. At ang pag-aayos ay mabuti. Ang mga kaluluwa ay likas na madamot. At kung kayo ay gumawa ng mabuti at magpigil, ang Allah ay laging nakakaalam sa inyong mga ginagawa." [222] (An-Nisa: 127-128).

Inutusan ng Allah ang mga lalaki na gastusan ang mga kababaihan at panatilihin ang kanilang kayamanan nang walang anumang pananagutang pinansyal mula sa mga kababaihan para sa pamilya. Pinanatili rin ng Islam ang personalidad at pagkakakilanlan ng kababaihan sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na panatilihin ang kanilang apelyido kahit na sila ay magpakasal.

سؤال وجواب حول الإسلام

Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/tl/show/91/>

Arabic Source: <https://mawthuq.net/demo/qa/ar/show/91/>

Saturday 18th of January 2025 03:21:58 PM